

# RONGOTAI COLLEGE



*Making Connections  
Thinking Globally  
Sharing Cultures*



# Greetings from Rongotai College

Nau mai, haere mai Ko Te Kura o Rongotai

Rongotai College có một lịch sử dài trong việc chào đón học sinh quốc tế. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ và giúp đỡ các em cải thiện tiếng Anh, đạt được mục tiêu học tập và tận hưởng lối sống Kiwi của chúng tôi trong một môi trường học tập chăm sóc và hỗ trợ.

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học học thuật và nghề nghiệp, và có truyền thống lâu đời về sự xuất sắc và thành công ở các cấp độ cao nhất. Chúng tôi cũng mang đến cơ hội thành công trong các hoạt động âm nhạc, văn hóa và thể thao, giúp học sinh có nhiều trải nghiệm mới.

Rongotai College gửi lời chào nồng nhiệt đến các học sinh từ khắp nơi trên thế giới và mong chờ được chào đón con trai của bạn vào cộng đồng trường chúng tôi.



Kevin Carter  
Principal  
Director of International Student Programme



# About Rongotai College

Được thành lập vào năm 1928, Rongotai College là một trường dành cho nam sinh từ lớp 9 đến lớp 13 với khoảng 720 học sinh. Nằm ở Wellington, thành phố thủ đô năng động và đa văn hóa của New Zealand, trường có một danh tiếng đáng ngưỡng mộ trong việc cung cấp trải nghiệm giáo dục xuất sắc cho các học sinh quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới.

Rongotai College là một nơi thân thiện và nhộn nhịp với tinh thần cộng đồng mạnh mẽ, nơi cán bộ và học sinh làm việc cùng nhau để hỗ trợ con trai của bạn đạt được thành công và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không khí gia đình của trường góp phần tạo ra cảm giác thuộc về và tạo nên mối liên kết mạnh mẽ với cộng đồng địa phương.



“

Rongotai College là một trường học tốt tại Wellington. Nơi đây có đội ngũ giáo viên tốt, đội ngũ hỗ trợ học sinh quốc tế nhiệt tình và tất cả học sinh tại trường rất thân thiện. Dịch vụ homestay cực kì tốt, các chủ nhà chăm sóc học sinh rất chu đáo về ăn uống và học tập.

Trần Minh Khôi  
Hanoi

”



# Achievement

Học sinh của Rongotai College đạt thành tích cao vượt trội so với mức trung bình quốc gia trong kỳ thi NCEA, một bằng cấp được công nhận quốc tế. Học sinh có khả năng làm việc để đạt được các bằng cấp cần thiết nhằm được nhận vào trường đại học mà họ mong muốn, cả ở quê nhà lẫn ở nước ngoài.

Chúng tôi cung cấp một loạt các môn học, cho phép học sinh có sự linh hoạt trong các lĩnh vực học tập mà họ chọn. Chúng tôi nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng các học sinh quốc tế của chúng tôi có thể đạt được tiềm năng của mình cùng với các bạn học sinh có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh.

Các học sinh quốc tế được đánh giá cá nhân và cung cấp hỗ trợ ESOL nếu cần. Mỗi học sinh được thiết lập một chương trình học riêng, và đội ngũ quốc tế theo dõi điểm danh, theo dõi hiệu suất học tập và khả năng tiếng Anh của các em.

Học sinh của Rongotai cũng tham gia vào nhiều hoạt động nghệ thuật và thể thao đa dạng và đạt được thành công – chẳng hạn như biểu diễn trong ban nhạc Big Band đoạt giải thưởng của chúng tôi hoặc trong một trong nhiều đội thể thao thành công của trường.



# A caring International Team

Là một bên ký kết Quy tắc Thực hành của New Zealand về Chăm sóc Pastoral dành cho Học sinh Quốc tế, Rongotai College tập trung vào việc đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho tất cả các học sinh quốc tế của mình và cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất có thể.

Chất lượng chăm sóc pastoral là một điểm mạnh của Phòng Quốc tế. Chúng tôi có một đội ngũ quốc tế tận tâm, hiểu rằng ngoài những vấn đề thông thường của việc trở thành một thanh niên trong thế giới ngày nay, học sinh quốc tế còn phải đối mặt với những áp lực bổ sung như sống trong một nền văn hóa khác, nhớ bạn bè và gia đình, và đạt thành tích học tập bằng một ngôn ngữ nước ngoài.



Virginia Wilson  
International Student  
Manager and Dean



Tammy Kanokekarinta  
International Student  
Administrator



# A safe, supportive living environment

Chúng tôi hiểu rằng con trai của bạn sẽ ở rất xa nhà, và đội ngũ quốc tế của chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng em được ổn định và chăm sóc chu đáo, để em có thể tập trung vào việc tận dụng tối đa cơ hội giáo dục chất lượng cao và những trải nghiệm cuộc sống mà chúng tôi cung cấp.

## Local Homestay

Các chương trình ở cùng gia đình bản xứ cung cấp trải nghiệm trực tiếp về một nền văn hóa khác và cơ hội thực hành tiếng Anh giao tiếp hàng ngày trong một môi trường gia đình. Các gia đình chủ nhà của chúng tôi có mối liên hệ chặt chẽ với Rongotai College, nhiều người có con trai hiện đang theo học tại trường chúng tôi. Tất cả các nhà cung cấp đều trải qua một quy trình chọn lọc kỹ lưỡng và được cảnh sát New Zealand kiểm tra.

## Designated Caregiver

Các bậc phụ huynh có thể chọn người thân hoặc bạn bè gần gũi sống ở Wellington làm nhà cung cấp chỗ ở cho con trai của mình. Mặc dù đây là một sự sắp xếp cá nhân, đội ngũ của chúng tôi vẫn tham gia vào việc theo dõi chỗ ở để đảm bảo các học sinh được an toàn.



“

Rongotai College nơi có các giáo viên tâm huyết với công việc. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi khó khăn, mọi giải đáp về học tập cho bạn. Đến với trường bạn cũng không cần lo lắng về vấn đề ngôn ngữ vì các giáo viên và học sinh tại đây sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua nó.

Nguyễn Phú Khang  
*Ho Chi Minh*

”

FURTHER  
INTERNATIONAL  
STUDENT  
INFORMATION



**RONGOTAI COLLEGE**

170 Coutts Street, Kilbirnie  
Wellington, New Zealand

PHONE: +64 4 939 3050

EMAIL: [international@rongotai.school.nz](mailto:international@rongotai.school.nz)

WEBSITE: [www.rongotai.school.nz](http://www.rongotai.school.nz)